
 
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

คร้ังที่ ๔/๒๕๕๖ 

วันพุธที่  ๑๕  พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 

เวลา  ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุม SC ๑ – ๔๑๙  อาคารบริหาร คณะวิทยาศาสตร์ ช้ัน ๔  มหาวิทยาลัยนเรศวร 

............................................. 

 

ผู้มาประชุม 

๑.  รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย รักษาราชการแทนคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย กรรมการ  (ปฏิบัติหน้าท่ี         

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  บ ารุงไทย)      ประธานการประชุมฯ) 

๒.  คณบดีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ณรงค์  จันทร์แสงศรี  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบัณฑิตศึกษา  แทน) 

๓.  คณบดีคณะบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์และการส่ือสาร    กรรมการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วศิน  เหล่ียมปรีชา  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา  แทน) 

๔.  คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์       กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข  หิงคานนท์)   

๕.  คณบดีคณะแพทยศาสตร์       กรรมการ 

     (นายแพทยเ์อกวีร์  ศรีปริวุฒิ  รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา  แทน) 

๖.  คณบดีคณะเภสัชศาสตร์       กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.จันทรรัตน์  สิทธิวรนันท์) 

๗.  คณบดีคณะมนุษยศาสตร์       กรรมการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.กาญจนา  วิชญาปกรณ์)  

๘.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์       กรรมการ 

     (ศาสตราจารย์ ดร.สมยศ  พลับเท่ียง) 

๙.  คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์      กรรมการ 

     (ดร.ร้อยโทหญิงสายศิริ  มีระเสน  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แทน) 

๑๐. คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์       กรรมการ 
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      (ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แทน) 

๑๑. คณบดีคณะศึกษาศาสตร์       กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ฉลอง  ชาตรูประชีวิน  รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์  แทน) 

๑๒. คณบดีคณะสังคมศาสตร์       กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์พรรณยุพา  นพรัก) 

๑๓. คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์      กรรมการ 

      (ดร.นัฏฐิกา  นวพันธุ์  รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  แทน) 

๑๔. คณบดีคณะสหเวชศาสตร์       กรรมการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัสสุรีย์  ชีพสุมนต์  รองคณบดีฝ่ายวิจัย  แทน) 

๑๕. คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์      กรรมการ 

      (ดร.นายแพทย์ภูดิท  เตชาติวัฒน์) 

๑๖. ผู้อ านวยการวิทยาลัยพลังงานทดแทน      กรรมการ 

      (ดร.อนันต์  พงศ์ธรกุลพานิช  อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพลังงานทดแทน  แทน) 

๑๗. ผู้อ านวยการวิทยาลัยเพื่อการค้นคว้าระดับรากฐาน    กรรรมการ 

      (ดร.เสกสรร  สุขะเสนา) 

๑๘. ผู้อ านวยการวิทยาลัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน     กรรมการ 

      (ดร.บุญทรัพย์  พานิชการ) 

๑๙. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ       กรรมการ 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์  ทองสนิท) 

๒๐. รองคณบดีฝ่ายสารสนเทศ บัณฑิตวิทยาลัย     กรรมการ 

      (ดร.พงศ์พันธ์  กิจสนาโยธิน) 

๒๑. หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย     เลขานุการฯ 

      (นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี) 

 

ผู้ไม่มาประชุม 

๑.  คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย  (ประธานกรรมการ)     ติดราชการ 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ  ภู่พัฒน์วิบูลย์) 
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๒.  คณบดีคณะทันตแพทยศาสตร์  (กรรมการ)     ติดราชการ 

     (รองศาสตราจารย์ ทพ.ดร.ทศพล  ปิยะปัทมินทร์) 

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.สุดารัตน์  เจียมยั่งยืน  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  ติดราชการ 

๔.  รองศาสตราจารย์ ดร.ศิริพรรณ  สารินทร์  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  ติดราชการ 

๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัลลภัช  สุขสวัสด์ิ  (กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ)  ติดราชการ 

๖.  รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิต  (กรรมการ)      ติดราชการ 

     (รองศาสตราจารย์ ดร.ปัญญา  สังขวดี)   

 

 

 

ผู้เข้าร่วมประชุม 

๑.  นางสาวสินีนาฏ   พุ่มสอาด 

     (รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย) 

๒.  นางอรพิน      วินาลัย 

     (หัวหน้างานพัฒนาหลักสูตร  กองบริการการศึกษา)   

๓.  รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ 

     (อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์) 

๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร  บุญยิ่ง 

     (อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา  คณะศึกษาศาสตร์) 

 

เร่ิมประชุมเวลา  ๐๙.๐๐ น. 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล บ ารุงไทย รองคณบดีฝ่ายบริหาร บัณฑิตวิทยาลัย ปฏิบัติหน้าท่ีแทน

ประธานกรรมการฯ และประธานท่ีประชุมฯ กล่าวเปิดการประชุมและมอบหัวหน้าส านักงานเลขา นุการ          

บัณฑิตวิทยาลัย เลขานุการท่ีประชุมฯ ด าเนินการประชุม ตามวาระการประชุมฯ ดังนี้ 

 

วาระที่  ๑ เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ 

  ๑.๑ เร่ืองที่ประธานแจ้งเพื่อทราบ 
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  - ไม่มี -         

 

  ๑.๒ รายงานผลการด าเนินการจากมติที่ประชุมฯ คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖ และวาระพิเศษ 

        เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมฯ ทราบ ผลการด าเนินการจากมติท่ีประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ 

เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และวาระพิเศษ เมื่อวันอังคารที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ตามเอกสารประกอบการประชุม 

ซึ่งประกอบด้วยผลการด าเนินการจากท่ีประชุมฯ ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ วาระท่ี ๒, ๓.๑, ๔.๑, ๔.๒, ๔.๓, ๔.๔, ๔.๕, ๔.๖, 

๔.๗,๔.๘, ๔.๙, ๔.๑๐, ๔.๑๑ และวาระพิเศษ 

    

มติ ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

๑.๓ ค าสั่ง และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง แต่งต้ังคณาจารย์บัณฑิตศึกษา  

และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕   

        เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมฯ ทราบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย 

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ อนุมัติให้เสนอมหาวิทยาลัย แต่งต้ังคณาจารย์

บัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จ านวน ๔ ราย และแต่งต้ังอาจารย์พิเศษ บัณฑิตศึกษา จ านวน ๕ ราย นั้น 

บัณฑิตวิทยาลัย ได้จัดท าค าส่ังฯ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ดังกล่าวฯ เสนอมหาวิทยาลัย ลงนามเป็นท่ี

เรียบร้อยแล้ว ตามค าส่ังฯ และประกาศมหาวิทยาลัยนเรศร ลงวันท่ี ๒๔ เมษายน ๒๕๕๖ (รวม ๒ ฉบับ) 

 

มติ ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

 

  ๑.๔ การอนุมัติแต่งต้ังอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเกินกว่าเกณฑ์ 
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        เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมฯ ทราบ สืบเนื่องจากการประชุมคณะกรรมการประจ า -  

บัณฑิตวิทยาลัย ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้เสนอ

มหาวิทยาลัยพิจารณาอนุมัติให้แต่งต้ังอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเกินกว่าเกณฑ์ นั้น บัดนี้ บัณฑิตวิทยาลัย      

ได้ด าเนินการเสนอให้มหาวิทยาลัยอนุมัติการเป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์หลักเกินกว่าเกณฑ์ รวมท้ังส้ินจ านวน  

๕ ราย เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ดังนี้ 

        คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

        ๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภูพงษ์ พงษ์เจริญ 

            เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตท้ังส้ิน  จ านวน  ๖  คน        

        คณะศึกษาศาสตร์ 

        ๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพรัตน์ สิทธิวงศ์ 

            เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตท้ังส้ิน  จ านวน  ๘  คน        

        ๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิรินภา กินเกื้อกูล 

            เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษานิสิตท้ังส้ิน  จ านวน  ๘  คน        

        คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

        ๔. รองศาสตราจารย์ ดร.จิรวัฒน ์ พิระสันต์  

            เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตท้ังส้ิน  จ านวน  ๘  คน        

        วิทยาลัยพลังงานทดแทน 

        ๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นิพนธ ์ เกตุจ้อย 

            เป็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตท้ังส้ิน  จ านวน  ๙  คน        

 

มติ ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

๑.๕ ประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เร่ือง การก าหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบ 
วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี 

      เลขานุการฯ รายงานให้ท่ีประชุมฯ ทราบ ตามมติท่ีประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย  

ในคราวประชุมครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ เมื่อวันท่ี  ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบมอบหมายให้งานวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย จัดท าประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร เรื่อง การก าหนดเนื้อหาสาระและการตัดสินผลการสอบ         
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วัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาฟิสิกส์ทฤษฎี เสนอมหาวิทยาลัย นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้ลงนาม

เป็นท่ีเรียบร้อยแล้ว ตามประกาศมหาวิทยาลัยนเรศวร ลงวันท่ี ๑ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๖ 

 

มติ ท่ีประชุมฯ รับทราบ 

 

วาระที่  ๒ รับรองรายงานการประชุม  คร้ังที่  ๓/๒๕๕๖ และวาระพิเศษ 

  ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖

เมื่อวันพุธท่ี ๑๐ เมษายน ๒๕๕๖ และวาระพิเศษ เมื่อวันท่ี ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ 

 

มติ ท่ีประชุมฯ รับรองรายงานการประชุม ครั้งท่ี ๓/๒๕๕๖ และวาระพิเศษ โดยไม่มีการแก้ไข  

 

วาระที่  ๓ เร่ืองเสนอเพือ่พิจารณา 

๓.๑ พิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) 

        ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ีคณะ/วิทยาลัย/ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ได้ส่ง

รายช่ือคณาจารย์บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ให้กับบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อเสนอท่ีประชุมฯ พิจารณา

และน าเสนอมหาวิทยาลัย มีค าส่ังแต่งต้ังเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ (เพิ่มเติม) จ านวน ๑๐ ราย 

ตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

บัณฑิตวิทยาลัย 

 

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ เห็นชอบให้บัณฑิตวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัติและแต่งต้ังเป็นคณาจารย์  

    บัณฑิตศึกษา และอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา ดังนี้ 

     ๑. แต่งต้ังเป็นคณาจารย์บัณฑิตศึกษา 

         ๑.๑ ท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอน กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

      กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ที่ปรึกษา 

      การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    จ านวน       ๖  ราย 
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     ๒. แต่งต้ังเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา 

         ๒.๑ ท าหน้าท่ีอาจารย์ผู้สอน กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ 

      กรรมการสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์ และอาจารย์ท่ีปรึกษา 

      การศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง    จ านวน       ๔  ราย    

            รวม     ๑๐  ราย 

๒. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการต่อไป 

 

๓.๒ พิจารณาการขอก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตปริญญาเอก 

สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

                  ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี คณะวิศวกรรมศาสตร์ ได้เสนอขอก าหนดเนื้อหาสาระ     

การสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตปริญญาเอก สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ดังนี้ 

       หลักสูตรปริญญาดุษฎีบัณฑิต แบบ ๒.๑ และแบบ ๒.๒  

       การสอบและเนื้อหาสาระ  

     สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า 

          สอบข้อเขียน 

   ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และ/หรือ ทักษะพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการแก้ปัญหาทาง

วิศวกรรมไฟฟ้า เสนอท่ีประชุมฯ พิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม แลการน าเสนอของ ดร.พิสุทธิ์  อภิชยกุล  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบการก าหนดเนื้อหาสาระการสอบวัดคุณสมบัติ ส าหรับนิสิตปริญญาเอก  

    สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ตามท่ีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เสนอ โดยใหตั้ด “/หรือ” ออก และให้แจ้ง 

    คณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาปรับแก้ไขข้อความเนื้อหาสาระตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการ   

    ประจ าบัณฑิตวิทยาลัย ซึ่งเสนอไว้ ๒ ทางเลือกคือ 

    ๑.๑ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และความรู้ต่อการแก้ไขปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

     หรือ     ๑.๒ ทฤษฎี หลักการ กระบวนการ และความรู้ที่น าไปประยุกต์ต่อการแก้ปัญหาทางวิศวกรรมไฟฟ้า 

 ๒. เมื่อคณะวิศวกรรมศาสตร์ พิจารณาเลือกเนื้อหาสาระแล้ว มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการ 

    ต่อไป 
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๓.๓ พิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์กินกว่าเกณฑ์ฯ 

ของคณะศึกษาศาสตร์        

      ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี คณะศึกษาศาสตร์ ได้เสนอขออนุมัติให้ รองศาสตราจารย์   

ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๒ คน         

ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์  

ของนิสิตแล้ว จ านวน ๗ คน ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงน าเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้         

รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรจง เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด      

อีก ๒ คน รวมเป็น ๙ คน ท้ังนี้ คณะศึกษาศาสตร์ ได้สรุปภาระงานของ รองศาสตราจารย์ ดร.ฉันทนา จันทร์บรรคง   

มาเพื่อท่ีประชุมฯ พิจารณาด้วยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของ รองศาสตราจารย์       

ดร.ฉลอง ชาตรูประชีวิน รองคณบดีฝ่ายบริหารและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะศึกษาศาสตร์ 

  

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอ 

 ๒. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการต่อไป 

 

  ๓.๔ พิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธเ์กินกว่าเกณฑ์ฯ 

ของวิทยาลัยพลังงานทดแทน 

                     ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี วิทยาลัยพลังงานทดแทน ได้เสนอขออนุมัติให้ ดร.สหัถยา 

ทองสาร เป็นเป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์  ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน ๑ คน              

ซึ่ง ดร.สหัถยา สองสาร ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ ของนิสิตแล้ว จ านวน ๕ คน 

ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงน าเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบให้ ดร.สหัถยา ทองสาร เป็นประธาน  

ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด จ านวน ๑ คน รวมเป็น ๖ คน ท้ังนี้ วิทยาลัยพลังงานทดแทน 
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ได้สรุปภาระงานของ ดร.สหัถยา ทองสาร มาเพื่อประชุมฯ พิจารณาด้วยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม และ

การน าเสนอของ ดร.อนันต์ พงศ์ธรกุลพานิช อาจารย์ประจ าวิทยาลัยพลังงานทดแทน   

 

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีวิทยาลัยพลังงานทดแทน เสนอ 

 ๒. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการต่อไป 

 

 

 

 

 

 

๓.๕ พิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์ฯ 

ของศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร 

                    ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ได้เสนอขออนุมัติให้           

รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์ ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา 

จ านวน ๑ คน ซึ่งรองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้รับอนุมัติจากมหาวิทยาลัย ให้เป็นประธานท่ีปรึกษา

วิทยานิพนธ์ ของนิสิตแล้ว จ านวน ๙ คน ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงน าเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณาให้ความ

เห็นชอบให้ รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์เกินกว่าเกณฑ์ ท่ีมหาวิทยาลัย

ก าหนด อีก ๑ คน รวมเป็น ๑๐ คน ท้ังนี้ ศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร ได้สรุปภาระงานของ รองศาสตราจารย์   

ดร.เสรี วงษ์มณฑา มาเพื่อท่ีประชุมฯ พิจารณาด้วยแล้ว ตามเอกสารประกอบการประชุม  

 

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีศูนย์วิทยบริการกรุงเทพมหานคร เสนอ 

 ๒. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการต่อไป 

 

๓.๖ พิจารณาหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ของคณะศึกษาศาสตร์ 
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        ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี คณะศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ท่ีจะขอเสนอหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพัฒนศึกษาและพัฒนาทัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของ รองศาสตราจารย์ ดร.ภาณุวัฒน์ ภักดีวงศ์ และ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรินทร บุญยิ่ง อาจารย์ประจ าภาควิชาบริหารและพัฒนาการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ 

 

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  

สาขาวิชาพัฒนศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๗ ตามท่ีคณะศึกษาศาสตร์ เสนอ  

โดยให้แก้ไข/ปรับปรุง ตามข้อเสนอแนะของคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย และตารางแนบท้าย 

รายงานการประชุมฯ (เอกสาร ๑ และ ๒) 

๒.  มอบคณะศึกษาศาสตร์ ปรับ/แก้ไขตามข้อเสนอแนะและเมื่อแก้ไขเป็นที่เรียบร้อยแล้วให้น าเสนอ  

     คณะกรรมการวิชาการ มหาวิทยาลัยต่อไป 

๓.  มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการในส่วนท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

 

 

๓.๗ พิจารณาการเทียบผลคะแนนสอบภาษาอังกฤษของ CU – TEP กับ TOEFL 
      ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย ตรวจสอบผลการสอบภาษาอังกฤษของ  

CU – TEP ท่ีนิสิตน ามายื่นพบว่ามีความเปล่ียนแปลงไปจากการเทียบ  TOEFL แบบเดิม จึงท าหนังสือขอทราบ

รายละเอียดการเทียบคะแนน CU – TEP กับ TOEFL ไปยังศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย   

ซึ่งได้รับการช้ีแจงการเทียบผลคะแนน CU – TEP กับ TOEFL รายละเอียด ดังนี้  

๑. เหตุผลท่ีต้องปรับการเทียบคะแนนใหม่ เนื่องจากคะแนน  TOEFL สูงสุดตามข้อสอบ

มาตรฐานแบบอ่านข้อสอบและเขียนค าตอบในกระดาษ (Paper – based) ในปัจจุบันเท่ากับ ๖๗๗ ไม่ใช่ ๗๐๐       

ซึ่งเริ่มใช้ในเดือนมกราคม ๒๕๕๖ 

๒. การเทียบคะแนน CU – TEP กับ TOEFL (เอกสารดังแนบ) ไม่ว่าแบบเดิมหรือแบบใหม่เป็น

เพียงการประมาณค่าคะแนนท่ีไม่สอดคล้องกัน เนื่องจากแบบทดสอบ CU – TEP กับ TOEFL มีองค์ประกอบ          



- ๑๑ - 
 

ท่ีแตกต่างกันไม่สามารถอ้างอิงกันได้ ศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์ ได้เสนอแนะไปยังทุกหลักสูตร          

ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ด้วยว่า ควรยกเลิกการเทียบคะแนนดังกล่าว และก าหนดเกณฑ์ด้วยคะแนนนั้นไปเลย เช่น 

ผู้เข้าศึกษาระดับปริญญาโท ควรได้คะแนน CU – TEP ไม่ต่ ากว่า ๖๐/๑๒๐ (หรือ ๕๐%) ระดับปริญญาเอก ควรได้  

ไม่ต่ ากว่า ๗๐/๑๒๐ (หรือกับ ๕๘%) เป็นต้น ศูนย์ทดสอบจะยกเลิกการเทียบคะแนน CU – TEP กับ TOEFL ในใบ

แจ้งผลการสอบในโอกาสต่อไป 

๓. ในช่วงรอยต่อของการปรับเปล่ียนนี้ หลักสูตรควรพิจารณาอนุโลมตามท่ีเห็นสมควร รวมท้ัง

พิจารณาจัดท าเกณฑ์คัดเลือกใหม่ส าหรับปีการศึกษาหน้า 

ในการนี้ เนื่องจากศูนย์ทดสอบทางวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จะยกเลิกการเทียบคะแนน 

CU – TEP กับ TOEFL แล้ว บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อหารือการพิจารณาผลการสอบภาษาอังกฤษ  

จาก CU – TEP เสนอท่ีประชุมฯ พิจารณา ตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย  

 

มติ ท่ีประชุมฯ มีฉันทามติเห็นชอบ ดังนี้ 

๑. มอบบัณฑิตวิทยาลัย เสนอมหาวิทยาลัยปรับแก้ไขประกาศฯ ขอใช้คะแนน CU – TEP โดยไม่เทียบกับ   
    TOEFL ดังนี ้
    ๑.๑ ปริญญาโท ๕๐ คะแนน  จาก   ๑๒๐ คะแนน 
    ๑.๒ ปริญญาเอก ๖๐ คะแนน  จาก   ๑๒๐ คะแนน 
๒. นิสิตผู้ยื่นผลการสอบ CU – TEP ต้ังแต่ ๑ มกราคม ๒๕๕๖ เป็นต้นไป ให้ใช้การเทียบแบบเดิมของ  
    CU – TEP ไปพลางก่อนจนกว่าประกาศมหาวิทยาลัยจะออกประกาศใหม่ 

 

 

 

๓.๘ พิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังการเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ  

ของคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 

      ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม   

ได้เสนอขออนุมัติแต่งต้ังให้ อาจารย์โสภณ ชทชาญ เป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษา เพื่อท าหน้าท่ีกรรมการพิจารณา

โครงร่างวิทยานิพนธ์ ของนางสาวกัญจน์ชญา เม้าส้ิว นิสิตระดับปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เป็นกรณีพิเศษ ในการนี้ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอท่ีประชุมฯ       
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เพื่อพิจารณาการขออนุมัติแต่งต้ังการเป็นอาจารย์พิเศษบัณฑิตศึกษาเป็นกรณีพิเศษ ท้ังนี้  คณะเกษตรศาสตร์ 

ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม ได้แนบเอกสารมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว ตามเอกสารประกอบ    

การประชุม และการน าเสนอของ รองศาสตราจารย์ ดร.พันธ์ณรงค์ จันทร์แสงศรี รองคณบดี ฝ่ายวิจัยและ

บัณฑิตศึกษา คณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม 

 

มติ ๑. ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบตามท่ีคณะเกษตรศาสตร์ ทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม เสนอ 

 ๒. มอบงานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

๓.๙ พิจารณาการขอเสนอรูปแบบ “หน้าอนุมัติ” การจัดท าสารนิพนธ ์

                  ท่ีประชุมฯ ร่วมกันพิจารณา ตามท่ี บัณฑิตวิทยาลัย ได้มอบหมายให้คณะกรรมการปรับปรุง

และจัดท าคู่มือสารนิพนธ์ ฉบับพิมพ์ปี พ.ศ. ๒๕๕๖ ด าเนินการปรับปรุงคู่มือสารนิพนธ์ เพื่อให้มีการล าดับเนื้อหา      

ท่ีเหมาะสม ถูกต้อง และมีคุณภาพตามหลักสากล ท้ังรูปแบบและตัวอย่างท่ีครอบคลุมทุกกลุ่มสาขา ซึ่งจะน าไปใช้เป็น

คู่มือในการจัดท าสารนิพนธ์ของมหาวิทยาลัยนเรศวรต่อไป โดยท่ีประชุมฯ ได้มีการหารือกรณีการระบุช่ือในหน้าอนุมัติ

ของวิทยานิพนธ์ ว่าควรมี ช่ือของอาจารย์ ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ด้วย บัณฑิตวิทยาลัย โดยงานวิชาการ และ            

ฝ่ายเลขานุการฯ จึงได้ด าเนินการจัดหารูปแบบ “หน้าอนุมัติ” จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อน ามาเป็นแนวทางในการ

ปรับปรุงและจัดท า “หน้าอนุมัติ” สารนิพนธ์ ของมหาวิทยาลัยนเรศวรให้เกิดความเหมาะสม ถูกต้อง และเป็นไปตาม

หลักสากลตามท่ีได้ก าหนดไว้  ในการนี้  งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย จึงขอเสนอรูปแบบ “หน้าอนุมั ติ”                

จากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามเอกสารประกอบการประชุม และการน าเสนอของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท 

รองคณบดีฝ่ายวิชากร บัณฑิตวิทยาลัย 

 

มติ ท่ีประชุมฯ มีมติเห็นชอบให้งานวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย บรรจุไว้ในคู่มือสารนิพนธ์ และให้แก้ไข  

“หน้าอนุมัติ” ดังนี ้

 

 

 

วิทยานิพนธ ์เร่ือง การพัฒนารูปแบบคอมพิวเตอร์สนับสนนุการเรียนรู้ร่วมกันเพื่อพัฒนาความสามารถในการคิด

แก้ปัญหาของนักศึกษา ครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
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ของ นางสาวศิริลักษณ์ ตรีสินธุ์ 

ได้รับการพิจารณาให้นับเป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตร 

การศึกษาดุษฎีบัณฑิต (เทคโนโลยีและส่ือสารการศึกษา)     
     

       คณะกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์               

 

…………….............………….....…………………...…..    …………….............………….....…………………...….. 
    รองศาสตราจารย์ ดร.วารีรัตน ์แก้วอุไร          ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร 

      ประธานกรรมการสอบวิทยานิพนธ ์    
 

…………….............………….....…………………...…..      ………….............………….....…………………...….. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุจโรจน์ แก้วอุไร   รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์ 

      ประธานท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์      
 

…………….............………….....…………………...…..      ………….............………….....…………………...….. 

     รองศาสตราจารย์ ดร.รัตนะ บัวสนธ์                   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช จ าปาสุต 

        กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์               
 

…………….............………….....…………………...….. 

   ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช จ าปาสุต 

        กรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ ์
 

…………….............………….....…………………...….. 

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุพัตรา ศรีสุวรรณ 

                     กรรมการ  
 

…………….............………….....…………………...….. 

     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.โสพล มีเจริญ 

                     กรรมการ         

          อนุมัติ 
 

.....................………………………………....…………. 
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(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คนึงนิจ ภู่พัฒน์วิบูลย)์ 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

          พฤษภาคม 2556 

วาระที่  ๔ เร่ืองอื่น ๆ 

๔.๑ การก าหนดให้นิสิตปริญญาโท แผน ข ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงาน 

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปาจรีย์ ทองสนิท รองคณบดีฝ่ายวิชาการ บัณฑิตวิทยาลัย เสนอท่ีประชุมฯ 

เพื่อพิจารณาตามตัวบ่งช้ีท่ี ๓ การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานปริญญาโท ซึ่งจากการประเมินของ สมศ. คะแนนท่ีได้มีผล

ประเมินค่อนข้างน้อย อยู่ในระดับพอใช้ (๓.๓๗) บัณฑิตวิทยาลัย จึงเสนอท่ีประชุมฯ เพื่อพิจารณาการก าหนดให้นิสิต

ปริญญาโท แผน ข ได้มีการตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การค้นคว้าอิสระ 

    

มติ ท่ีประชุมฯ เห็นชอบให้เสนอมหาวิทยาลัย เพื่อออกเป็นประกาศฯ/ข้อบังคับของมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ 

นิสิตปริญญาโท แผน ข ต้องมีการเผยแพร่ผลงานการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง/การค้นคว้าอิสระ ก่อนส าเร็จ

การศึกษา 

 

เลิกประชุมเวลา  ๑๑.๐๐ น. 

 

 

 

............................................................ 

(นางสาวพัชรี  ท้วมใจดี) 

หัวหน้าส านักงานเลขานุการบัณฑิตวิทยาลัย 

ผู้บันทึกการประชุมฯ 

 

 

 

............................................................ 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์นุกูล  บ ารุงไทย) 
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รองคณบดีฝ่ายบริหาร  รักษาราชการแทน 

คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย 

ปฏิบัติหน้าท่ีประธานการประชุมฯ 

 


